



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย์ (ท่าพระจันทร์) โทร. 0-2613-3085

ที่ ศธ 0516.02/พ.ว ๕๕๘

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เรื่อง แนวปฏิบัติในการยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

เรียน คณบดี

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดแนวปฏิบัติในการยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ว่า กรณีที่คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง ให้แต่งตั้งได้ ไม่ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดำเนินการเป็นไปโดยความเรียบร้อย งานพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการยื่นเรื่องเสนอตำแหน่งทางวิชาการให้ทุกท่านรับทราบ ดังนี้

1. กรณีที่ งานพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่องไว้แล้ว และในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในเบื้องต้นพบว่า ผู้ขอฯ มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วน แต่มีการแก้ไขแบบฟอร์ม ก.พ.อ.03 หรือ มีการขอเอกสารประกอบการตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกรณีที่สามารถดำเนินการจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ วันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะเป็นวันที่งานพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย์ ได้รับเรื่อง

2. กรณีที่ งานพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่องไว้แล้ว และในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในเบื้องต้นพบว่า ผู้ขอฯ ยังขาดคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เช่น ระยะเวลาการเผยแพร่ผลงานไม่ครบ หรือ ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาไม่ครบประเภท หรือ กรณีอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ งานพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย์ จะดำเนินการส่งเรื่องคืน ไปยังคณะและผู้ขอฯ ดำเนินการให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อน ซึ่งวันแต่งตั้งจะเป็นวันที่งานพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย์ ได้รับเรื่องที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดในการยื่นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กองทรัพยากรมนุษย์ <http://hrfs.person.tu.ac.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีระ สิ้นเศซารักษ์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการบดีฝ่ายพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ

เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ